



บันทึกข้อความ

โครงการจัดตั้งกองคลัง
รับที่ 11268
วันที่ 2 ก.ย. 2565
เวลา 13.22 น.

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี โทร. 9252 (สายใน)

ที่ กนผ.ว 408/2565 วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2565

เรียน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

ตามที่ กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นั้น

เพื่อให้หน่วยงานดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปกรอบทางการจัดสรรงบประมาณ และกรอบแนวทางการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว กองนโยบายและแผน จึงขอแจ้งมติที่ประชุมและปฏิทินการดำเนินการ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเอกสารแนบ และขอให้ PM ดำเนินการประสาน PMU จัดส่งข้อมูลให้กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 ตามปฏิทินแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

(นางเอมอร กมลวรเดช)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ดาวโหลดแบบฟอร์ม
กนผ.01 และสรุปตัวชี้วัด



<https://bit.ly/3Rg6RUg>

เรียน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง
เพื่อโปรด () ทราบ (✓) ทราบและสั่งการ
เห็นสมควรให้

1. มอบ งานกรเอน แจ้วเว็ช

2. บุคฉากร์ ทราบ

3. 2 ก.ย. 2565

- ทราบ ขอสำเนา

- มอบคุณสุภัททิ์เพ็ญ
เคี่ยมบุตรศกรทราบ

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการอำนวยการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
ครั้งที่ 2/2565
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุม ท 210 อาคารที่ปวิชนู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
2	รับ ร่องรายงาน การ ประชุม คณะกรรมการอำนวยการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2565	รับร่องรายงานการประชุมโดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข	คณะกรรมการอำนวยการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
4.1	ผลการเบิกจ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)	รับทราบ โดยขอให้หน่วยงานเร่งส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ในช่วงนี้อยู่ในช่วงคืนเงินงบประมาณให้ส่วนกลาง ถ้าโครงการใดไม่สามารถดำเนินการได้ ให้หน่วยงานทำหนังสือแจ้งไม่สามารถเบิกเงินได้ทันตามกำหนด ซึ่งการบริหารงบประมาณส่วนกลาง กองนโยบายและแผนจะดำเนินการจัดสรรให้เบิกจ่ายให้หมด เพื่อที่จะไม่ให้มีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป และแจ้งให้ทาง PMU ของทุกโครงการจัดส่งคลิปวิดีโอ รายงานผลการดำเนินงาน (แบบ งบ.1) และ One-page ให้ครบถ้วน	คณะกรรมการอำนวยการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
5.1	พิจารณากรอบแนวทางการดำเนินโครงการ (Value Chain) และรายละเอียด KPI ของโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 14 โครงการ	มีการปรับปรุงกรอบการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ - โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ ด้วยการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้แนวคิด BCG Model ตัดงบประมาณในส่วน of สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลออกจำนวน 500,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้รับผิดชอบสำนักงานอธิการบดี จากเดิมที่ได้รับการจัดสรร 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท	คณะกรรมการอำนวยการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
		<p>- โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ ด้วยการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้แนวคิด (BCG Model) ของหน่วยงานสถาบันวิจัย ขอคืนงบประมาณ 100,000 บาทเข้าส่วนกลางจากเดิม 500,000 บาท เป็น 400,000 บาท</p> <p>- โครงการที่ 11 ยกระดับองค์กรเพื่อไปสู่ Digital Organization & Green University งบประมาณจำนวน 1,500,000 บาท แบ่งงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้</p> <p>1.การยกระดับองค์กรเพื่อไปสู่ Digital Organization งบประมาณ 1,000,000 บาทสถาบันเทคโนโลยีและดิจิทัล</p> <p>2.ยกระดับองค์กรเพื่อไปสู่ Green University งบประมาณ 500,000 บาท ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอธิการบดี</p>	
		<p>มีการปรับแก้ไขรายละเอียด/แนวทางการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ดังนี้</p> <p>มติการพัฒนาที่ 1 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต</p> <p>1. โครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>1. ควรอธิบายผลลัพธ์ นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงรูปธรรม จำนวนร้อยละเท่าไร</p>	
		<p>2. โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>1. เนื่องจากบางหลักสูตรสาขาวิชาไม่สามารถเข้าสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพนักศึกษาในรูปแบบสหกิจได้ จึงมีการเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษามีประกาศนียบัตรในรายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น การติวสอบเพิ่มเติม</p> <p>2. ควรมีกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ให้มีบุคลิกเป็นที่ปรึกษาโครงการ (Coaching) ได้</p>	

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
		<p>2.5 พัฒนางานวิจัยที่ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษา</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>1. ควรประสานคณะทำงาน SDGs ของมหาวิทยาลัย เข้ามา มีบทบาททำงานร่วมกัน เช่น น้ำดื่ม สิ่งแวดล้อม มลพิษ ความยากจน เป็นต้น</p>	
		<p>2.6 โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>1. ผลสำเร็จของโครงการควรอ้างถึงจำนวนการอ่าน จำนวนการใช้ทรัพยากร คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด มีความคุ้มค่าอย่างไร เพื่อรณรงค์ถึงหนังสือที่ไม่ได้มีการใช้งาน</p> <p>2. ควรมีกิจกรรมรณรงค์การใช้ทรัพยากรในห้องสมุด</p>	
		<p>3. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>1. แก่ไข KPI ในส่วนของปลายน้ำ Output ข้อที่ 1 นักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 นักศึกษาครูสาขาวิชาอังกฤษที่ระดับ B2 แก่ไขจากเดิมเขียนรวมกันร้อยละ 50 เปลี่ยนเป็น ให้เขียนแยกข้อ ดังนี้</p> <p>1) นักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 ร้อยละ 50</p> <p>2) นักศึกษาครูสาขาวิชาอังกฤษที่ระดับ B2 ร้อยละ 5</p> <p>2. ควรแบ่งกลุ่มประเภทของนักศึกษาในด้านระดับความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาโครงการ เช่น กลุ่มที่นักศึกษามีความรู้ความสามารถพิเศษ กลุ่มที่อยู่ในระดับอ่อน และจัดโครงการให้เหมาะสมกับประเภทของนักศึกษา เพื่อสามารถยกระดับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของนักศึกษาได้</p>	

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
		<p>มติการพัฒนาที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู</p> <p>4. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ความเป็นเลิศ</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>1. ควรแยกประเภทโครงการ/กิจกรรม ว่าโครงการใดเป็นประเภทที่ยั่งยืน หรือเป็นประเภทที่ต่อเนื่อง และปรับรูปแบบโครงการให้เหมาะสมกับประเภทของโครงการ ให้ดูผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นหลัก</p> <p>2. ไม่ควรเน้นงบประมาณในการส่งเสริมให้คุณครูมีอาชีพที่สอง เนื่องจากมีวิชา GE พัฒนาผู้ประกอบการเป็นโครงการเสริมอยู่แล้ว ควรเน้นเรื่องการสอบบรรจุครูเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ความเป็นเลิศ</p> <p>3. ไม่ควรมีขั้นตอนการสำรวจบริบท/ปัญหาของพื้นที่ หรือวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ ควรทราบข้อมูลในด้านนี้แล้วเข้าไปดำเนินการแก้ปัญหาและส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>4. ควรกำหนดพื้นที่โรงเรียนของจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย จังหวัดละ 20 โรงเรียน</p>	
		<p>5. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบ</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>1. ควรมีการทบทวนเทคนิควิธีการกระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน พัฒนาครูประจำการฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการ KPA (Knowledge Practice Attitude) โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา</p> <p>2. ควรกำหนดรายละเอียด KPI ของครูประจำการในด้านต่าง ๆ ให้ชัดเจน</p>	

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
		<p>มติการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเขียนเสนอโครงการควรมีเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ที่ชัดเจน ไม่ควรมีการสำรวจพื้นที่เป็นขั้นตอนแรก ให้นำข้อมูลเดิมจากการลงพื้นที่มาพัฒนาต่อยอดการพัฒนาโครงการทันที 2. ควรทบทวนแผนและมีข้อมูลที่เด่นชัดมากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะดำเนินการเลือกพื้นที่ ควรเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมครัวเรือนมีฐานะยากจนที่แท้จริง รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ 38,500 บาท/ปี 3. ควรพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต้นน้ำเชิงพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม กลางน้ำควรพัฒนาในเชิงนวัตกรรม และปลายน้ำควรพัฒนาในด้านการตลาดหรือ platform ต่าง ๆ 4. ควรใช้การตลาดนำการพัฒนาสินค้า เพื่อให้สินค้าที่พัฒนาแล้วสามารถจำหน่ายและสร้างรายได้ได้จริงอย่างยั่งยืน 	
		<p>7. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ควรมุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก 2. ไม่ควรมีกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP แต่โครงการที่จะดำเนินการควรมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน พร้อมพัฒนาได้ทันที 3. ควรเน้นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และตัดเรื่องการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา และยกระดับผู้ประกอบการชุมชน ผ่านกิจกรรม Hackathon 	

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
		<p>8. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ ด้วยการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้แนวคิด (BCG Model)</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>1. ให้ทาง PM รวบรวมสกัดองค์ความรู้ในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้ออกเป็นเล่มความรู้ เพื่อแสดงถึงองค์ความรู้ในการดำเนินการออกเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อนำมาใช้เผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ไม่ให้สูญเปล่าไป โดย PMU สามารถถอดบทเรียนจากการที่ได้ลงพื้นที่ไป และทาง PM สังเคราะห์ วิเคราะห์องค์ความรู้นั้น</p> <p>2. ควรให้ความสำคัญเรื่องที่สามารถทำแล้ว เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนได้ เช่น เศรษฐกิจ สังคม ดัชนีความสุข โดยรวม</p> <p>3. ควรสร้างความชัดเจนเรื่องการพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรม</p> <p>4. ประเมินความสำเร็จของโครงการ ควรเขียนให้ชัดเจน และควรเน้นเรื่องภาคปฏิบัติกับชุมชน ให้โครงการ/กิจกรรมด้านการฝึกอบรม ลดลง ควรมุ่งให้มีผลลัพธ์ เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ และเกิดการจำหน่ายให้ประชาชนมีรายได้ มีการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และคนในชุมชนมีดัชนีมวลรวมของความสุขเพิ่มขึ้น</p>	
		<p>9. โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>1. ควรเติม KPI ที่สะท้อน impact ที่เห็นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และสามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพได้สูงขึ้น</p>	

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
		<p>10. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เผยแพร่องค์ความรู้ที่สำคัญของจังหวัด (ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่)</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>1. ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ควรใช้กระบวนการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการโดยตรง</p> <p>2. ควรเน้น โครงการ/กิจกรรม เรื่องการเลี้ยงสัตว์หรือการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูง โดยใช้ความรู้เฉพาะในการดูแลและมีตลาดการจัดจำหน่ายรองรับ เพื่อให้เป็นสินค้าที่มีความเฉพาะ</p> <p>3. ควรใช้ตัวชี้วัดใกล้เคียงกับเศรษฐกิจฐานราก โดยช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ตกเกณฑ์ หรือผู้ด้อยโอกาสเป็นหลัก</p>	
		<p>มติการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการ</p> <p>11. โครงการยกระดับองค์กรเพื่อไปสู่ Digital Organization & Green University</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>ขอให้มีการดำเนินกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อน SROI</p>	
		<p>12. โครงการพัฒนาบุคลากร(พัฒนาที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม)</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ -</u></p>	
		<p>13. โครงการบริหารจัดการ (KM จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์/KM/ ระบบพี่เลี้ยง(mentoring/coaching) เพื่อสร้างขีดความสามารถการพัฒนาและบริหารจัดการ โครงการวิจัยหรือการบริการวิชาการ)</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ -</u></p>	



นางสาวมนสิการ พงษ์พานิช
ผู้บันทึกสรุปมติที่ประชุม



นางเอมอร กมลวรเดช
ผู้ตรวจมติที่ประชุม



นางสาวยุรี กมลวรเดช
ผู้ตรวจมติที่ประชุม

กรอบการจัดสรรงบประมาณ
 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มิติ การ พัฒนา	ประเภท โครงการ	โครงการ	งบประมาณ ปี 2566	รอง อธิการบดีที่ กำกับดูแล	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ โครงการหลัก PM
งบประมาณรวม			30,924,700		
1 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต			10,800,000		
	ร่วม มรภ.	1. โครงการพัฒนา Soft Skill ด้วย กระบวนการวิศวกรสังคม	2,000,000	รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการ นักศึกษา	สนอ. (กพน.)
	มรพส.	2. โครงการยกระดับคุณภาพ นักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ	5,000,000	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	สนอ. (กบศ.)
		2.1 พัฒนานักศึกษาให้มี ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ)			
		2.2 หลักสูตร Co-creation รองรับ Career of the Future และ Local Economic Growth)			
		2.3 พัฒนาระบบการประกัน คุณภาพหลักสูตร AUN QA เพื่อมุ่งสู่ ความเป็นนานาชาติ)			
		2.4 การพัฒนา up skills/re skills/ new skills ที่เกี่ยวข้องและ ทันต่อสภาวการณ์บรรจุใน แพลตฟอร์ม online/onsite/hybrid)			
		2.5 พัฒนางานวิจัยที่ส่งเสริม การยกระดับคุณภาพการศึกษา)	500,000	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและ พัฒนา	สวจ.
		2.6 โครงการส่งเสริมการ อ่านและการเรียนรู้	1,000,000	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	สวบ.
		2.7 โครงการส่งเสริมและ พัฒนาทางวิทยาศาสตร์	300,000	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	ศว.

มิติ การ พัฒนา	ประเภท โครงการ	โครงการ	งบประมาณ ปี 2566	รอง อธิการบดีที่ กำกับดูแล	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ โครงการหลัก PM
	ร่วม มรภ.	3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับ ศตวรรษที่ 21	2,000,000	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	คมส.
2 การผลิตและพัฒนาครู			1,500,000		
	ร่วม มรภ.	4. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ ความเป็นเลิศ	1,000,000	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	คคศ.
	มรพส.	5. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้ เป็นต้นแบบ	500,000	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	รร.สาธิต
3. การพัฒนาท้องถิ่น			14,000,000		
	ร่วม มรภ.	6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs	3,000,000	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและ พัฒนา	คทก.
	ร่วม มรภ.	7. โครงการยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ University as Marketplace	3,000,000	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและ พัฒนา	คทอ.
	มรพส.	8. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน แบบบูรณาการ ด้วยการสร้างการ เรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด (BCG Model)	5,400,000	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและ พัฒนา	คคศ.,ควท.,คมส., ควจ.,คทก.,คทอ., คสท., คพบ., สวจ.,สศว.,สวบ.,
	ร่วม มรภ.	9. โครงการยกระดับการจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน ขนาดเล็ก และโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน	1,500,000	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	คคศ.

มิติ การ พัฒนา	ประเภท โครงการ	โครงการ	งบประมาณ ปี 2566	รอง อธิการบดีที่ กำกับดูแล	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ โครงการหลัก PM
	มรพส.	10. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่เผยแพร่องค์ความรู้ที่สำคัญของ จังหวัด	1,000,000	รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ	สนอ. (เกษตรทฤษฎี ใหม่)
4. การบริหารจัดการ			4,624,700		
	มรพส.	11. โครงการยกระดับองค์กรเพื่อ ไปสู่ Digital Organization	1,000,000	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและ พัฒนา	สทต.
	มรพส.	12.โครงการยกระดับองค์กรเพื่อไปสู่ Green University	500,000	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอาคารและ สถานที่	สนอ.
	มรพส.	13. โครงการพัฒนาบุคลากร(พัฒนา ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และให้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ ด้านรับใช้ท้องถิ่นและ สังคม)	500,000	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร	สนอ. (กบค.)
	มรพส.	14. โครงการบริหารจัดการ (KM จัด เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์/KM/ ระบบพี่เลี้ยง(mentoring/coaching) เพื่อสร้างขีดความสามารถพัฒนา และบริหารจัดการโครงการวิจัยหรือ การบริการวิชาการ)	1,000,000	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและ พัฒนา	สนอ. (กนผ.)
	มรพส.	15. โครงการบริหารจัดการ ไร่รับ องคมนตรี กับบริหารกลาง +อว. ส่วนหน้า	1,724,700	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและ พัฒนา	สนอ. (กนผ.)

ปฏิทินการดำเนินการ
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัน/เดือน/ปี	รายการ
8 ส.ค. 65	คณะกรรมการอำนวยการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พิจารณารอบวงเงินงบประมาณ แนวทางการดำเนินโครงการฯ และตัวชี้วัด
22 ส.ค. 65	- PM จัดส่งกรอบแนวทางการดำเนินโครงการ Value chain พร้อมรายละเอียด KPI ของแต่ละโครงการ - กนผ.จัดประชุมให้คณะกรรมการอำนวยการ ฯ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์
22-31 ส.ค. 65	-PM ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการให้กับผู้สนใจเพื่อพัฒนาเป็นชุดโครงการ (โดยใช้แบบฟอร์ม กนผ.01 ยุทธศาสตร์ เป็นกรอบในการพิจารณาเบื้องต้น)
ภายในวันที่ 3 ก.ย.65	-PM จัดส่งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในภาพรวมของโครงการที่รับผิดชอบโดยจัดทำบันทึกข้อความและจัดส่งให้กองนโยบายและแผน ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบที่ 4 แบบฟอร์มสรุปตัวชี้วัด
7-13 ก.ย. 65	-PMU และผู้ดำเนินกิจกรรมดำเนินการกรอกระบบ SPMS
14-15 ก.ย. 65	-PM ตรวจสอบข้อเสนอโครงการและจัดทำบันทึกข้อความเพื่อยืนยันผลการจัดสรรงบประมาณให้กับกองนโยบายและแผน
ภายใน 7 ต.ค. 65	กองนโยบายและแผน ดำเนินการออกรหัสงบประมาณ
1.ต.ค.65 – 15 ก.ค. 66	PMU และผู้ดำเนินกิจกรรมดำเนินกิจกรรม ดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน 15 ก.ค. 2565

รายละเอียดโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

1. ชื่อชุดโครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรมได้
2. ผู้รับผิดชอบ :
 - 2.1. ผู้บริหารจัดการโครงการ PM : -
หน่วยงาน : -
 - 2.2. ผู้รับผิดชอบชุดโครงการ PMU: ลูกขวัญ อินทร์คล้าย
หน่วยงาน: กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
3. ความสอดคล้องของโครงการ : (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง)
 - 3.1 ระดับพันธกิจมหาวิทยาลัย :
 - 1. จัดการเรียนการสอน
 - 2. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 - 3. วิจัย
 - 4. บริหารจัดการ
 - 5. บริการวิชาการ
 - 3.2 ระดับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย:
 - 1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 - 2. การผลิตและพัฒนาครูให้มีอัตลักษณ์และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 - 3. การพัฒนาระบบการวิจัยและบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดผลต่อการแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการในระดับประเทศโดยใช้แนวทางตามพระราชดำริ
 - 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
4. สภาพปัญหาที่ต้องดำเนินโครงการ:
5. หลักการและเหตุผล :
6. วัตถุประสงค์ :

สำหรับผู้ดำเนินกิจกรรม

1. ชื่อชุดโครงการ :
2. ชื่อกิจกรรม :
3. สถานะชุดโครงการ
 กิจกรรมเก่า กิจกรรมใหม่

4. ผู้รับผิดชอบ:
 - 4.1. ผู้บริหารจัดการโครงการ PM :
 หน่วยงาน :
 - 4.2. ผู้รับผิดชอบชุดโครงการ PMU :
 หน่วยงาน :
 - 4.3. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม :
 หน่วยงาน :
 - 4.4. เจ้าหน้าที่ร่วมจัดทำโครงการ :
 หน่วยงาน :

6. การบูรณาการภายใน

หน่วยงาน	หลักสูตร

7. การบูรณาการภายนอก

ประเภทการบูรณาการ	หน่วยงาน	แผนก/กอง/ฝ่าย

8. มีฐานจากการวิจัย

ประเภทการวิจัย	ชื่อเรื่องงานวิจัย

10. สถานที่ดำเนินกิจกรรม :
 ประเภทของสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม :
 ชื่อสถานที่จัดกิจกรรม :
 ละติจูด : ลองจิจูด :

11. กลุ่มเป้าหมาย:

ประเภทบุคลากร	บุคลากร	จำนวน

แบบฟอร์มสรุปตัวชี้วัด

ชื่อโครงการ.....

หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบหลัก (PM).....

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย

ผ่านความเห็นชอบจาก

(.....)

ผู้รับผิดชอบโครงการ (PM)

(.....)

รองอธิการบดีที่กำกับดูแล